

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KHOÁI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 354/UBND - VP

*Khoái Châu, ngày 14 tháng 4 năm 2023*

V/v tăng cường công tác phòng, chống  
dịch COVID-19

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện công văn số 538/SYT-NV ngày 13/4/2023 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong 7 ngày qua (từ ngày 05-11/4/2023), cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc mới, tức trung bình phát hiện 90 ca F0 mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó, nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca, chiếm 30,2% tổng ca mắc. Tại tỉnh Hưng Yên, trong tuần ghi nhận 28 ca mắc COVID-19 (tăng 22 ca so với tuần trước), đặc biệt trong 02 ngày 11,12/4/2023 ghi nhận tổng số 22 ca mắc mới, trong đó 07 ca sàng lọc tại bệnh viện và 15 ca sàng lọc tại các huyện. Điều đáng lo ngại là hiện nay, số ca COVID-19 gia tăng đúng vào thời điểm gần kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5. Chưa kể, thời tiết nồm ẩm kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus lây lan, làm gia tăng các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm... trên địa bàn, có nguy cơ dẫn đến dịch chồng dịch trong cộng đồng. Để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại trên địa bàn huyện Ủy ban nhân dân huyện đề nghị:

1. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại Quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế;

Tiếp tục rà soát, thúc đẩy tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; huy động mọi nguồn lực để rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao tại cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm. Chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng;

Các xã, thị trấn tổ chức đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện quy định tạm thời

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo cấp độ dịch. Báo cáo về UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND huyện theo địa chỉ email: [vanphongUBND2@gmail.com](mailto:vanphongUBND2@gmail.com).

## 2. Trung tâm Y tế huyện.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị. Sẵn sàng đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực để tổ chức tốt việc cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.

Chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch trên địa bàn huyện để tham mưu UBND huyện triển khai quyết liệt các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra, không để dịch bùng phát trên diện rộng. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2.

Chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin tới các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo bảo an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí vắc xin.

Tăng cường phối hợp với Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh để khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 thời gian tới. Tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vắc xin; bám sát xu hướng tâm lý của người dân, xã hội, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hải Nam**